

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ เนื่องจากนางอัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ได้ลาเพื่อรักษาตัว จึงมอบหมายให้นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการประชุมในวันนี้ บัดนี้ได้เวลาประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ท่านธนีสร มหรรทศนพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ ๑ ท่านวีรศักดิ์ โอภาสดี
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ ๒ ขึ้นบัลลังก์ดำเนินการประชุม

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ท่านสมาชิกทุกท่านพร้อมที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ (อ่านประกาศเปิดสมัยประชุม)
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอข้อราชการที่จะต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ จึงเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่
๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนด ๗ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ ธนีสร มหรรทศนพงศ์

(นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ บัดนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ
เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ขออนุญาต
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ให้เลขาธิการสภาฯแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์ ในวันนี้ (เลขาธิการสภา อบจ.สุรินทร์ได้แนะนำครบทุกส่วนราชการที่เข้าประชุมแล้ว)

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ **ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ

เนื่องจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ลาป่วยจึงได้มอบหมายให้ดิฉันนางสาว
ธนีสร มหรรทศนพงค์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการประชุมในวันนี้

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้ท่านสมาชิกได้อ่าน ได้ทราบทุกท่านแล้ว
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาญัตติและข้อราชการ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ **ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม/มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้
ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ **ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์/๓...

จังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุม/มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขข้อมูล ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ แกลงประกอบญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (อ่านคำแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ)
นายก อบจ.สุรินทร์

คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีผู้รับจ้างที่ขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัทเตล คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอคืนค่าปรับ จำนวนเงิน ๒๗๗,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์ ขอคืนค่าปรับ จำนวนเงิน ๔๗๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจากการขอรับคืนเงินดังกล่าวเป็นการขอเงินคืนภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ จึงต้องจ่ายขาดจากเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงค์ ขอบุคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใด
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ จะสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีหรือไม่มีท่าน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ สมาชิกจะสอบถาม ถ้าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ขอมติที่ประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ข้อ ๘๖/๔...

ข้อ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น” ดังนั้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นชอบกับญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอคืนค่าปรับตาม
มติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัทเตล คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอคืนค่าปรับ จำนวนเงิน ๒๗๗,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์ ขอคืนค่าปรับ จำนวนเงิน ๔๗๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยก
มือขึ้น จำนวน ๒๗ ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีหรือไม่มี ถ้ามีให้ยกมือขึ้น /ไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น/ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี
จำนวน ๒ ราย ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๗ ท่าน มีมติให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอคืนค่าปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย มีสมาชิกเห็นชอบจำนวน ๒๕ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แกลงต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ (แกลงประกอบญัตติต่อที่ประชุม)
นายก อบจ.สุรินทร์

คำแกลงประกอบญัตติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ที่จะจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน และ
ปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น ซึ่งยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑. ค่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท

๒. ค่าผ้า màn โพลีเอสเตอร์กันยูวีพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท

๓. ค่าจ้างทำตู้แขวนผนังสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน ๓ ชุด งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

๔. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายบ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม – บ้านโคกก่อ ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๓.๓๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๗๑๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าซ่อม/๕...

๕. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายบ้านหนองเหล็ก ตำบลเมืองสิงห์ - บ้านตาโสร้ ตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๒.๘๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๐๑๐,๐๐๐ บาท

๖. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายแยกทางหลวง ๒๒๖ (บ้านกระโดนค้อ)-บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอสี่พระยา จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๑.๗๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๗. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายบ้านกระน้อบ ตำบลนาบัว - บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๘. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายบ้านจ๊กแตก ตำบลจ๊กแตก อำเภอพนมดงรัก - บ้านตะเพรา ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๑.๑๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙. ค่าซ่อมสร้างผิวทางฯ สายบ้านหนองเทพ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ - บ้านหนองตอ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๒.๐๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอทุกท่านแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ (แถลงประกอบญัตติ/หรือชี้แจงเพิ่มเติมจบแล้ว)

นายก อบจ.สุรินทร์

นางสาวธนิสร มหรรทศนพงศ์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ สอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีหรือไม่มี มีท่าน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา สมาชิกท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ขอมติที่ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๘๖ วรรคแรก “การ
ลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น” ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกยกมือขึ้น จำนวน ๒๕ ท่าน มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีหรือไม่มี ถ้ามีให้ยกมือขึ้น /ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น/ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบกับญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๗ ท่าน มีมติให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จำนวน ๙ รายการ มีสมาชิกเห็นชอบจำนวน ๒๕ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

นางสาวธนิสร มหรรทศนพงศ์ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่อาคาร
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แถลงต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิติเมศวร์/๖...

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (แถลงต่อที่ประชุม/หรือชี้แจงเพิ่มเติมจบแล้ว)
นายก อบจ.สุรินทร์

คำแถลงประกอบพิจารณา

ญัตติขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

.....

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน
ด้วยบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคาร
OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ หลัง
เพื่อเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้
อย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ
๑๕๕ “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้บริษัทประชา
ธิปไตยรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ใช้พื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยกำหนดระยะเวลาใช้พื้นที่ดังกล่าว ๑ ปี

.....

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ขอบุคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ สอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติม มีหรือไม่มี
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ขอมติที่ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๘๖ วรรคแรก “การ
ลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น” ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบกับญัตติขอ
ความเห็นชอบการใช้พื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี โปรดยกมือขึ้น สมาชิกมีความ
เห็นชอบ จำนวน ๒๕ ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีหรือไม่มี ถ้ามีให้ยกมือขึ้น /ไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น/ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการใช้พื้นที่อาคาร OTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๗ ท่าน มีมติให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการใช้พื้นที่อาคารOTOP บริเวณสวนสาธารณะหนองคู ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี มีสมาชิกเห็นชอบจำนวน
๒๕ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน

.....

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรียนเชิญท่านนายกองค์การ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แดงประกอบอยู่ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (อ่านประกาศนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ)
นายก อบจ.สุรินทร์

คำแถลงเพื่อประกอบ เรื่อง การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ทุกท่าน

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบาย
ของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวก
ความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดนโยบายและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางถือปฏิบัติและ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส
ให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดำรงธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
๕. กรณีพบการทุจริตและดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทราบ

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมสภาองค์การ
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับทราบ

ที่ประชุม : รับทราบการประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ **ระเบียบวาระที่ ๘** เรื่อง อื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อราชการที่
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ จะเสนอในเรื่อง อื่นๆหรือไม่ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนีเกียรติ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพและ
นายก อบจ.สุรินทร์ สมาชิกที่นับถือ กระผมขอเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โครงการ elephant world
ซึ่งจะทำการเปิดโครงการในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันนี้เราได้
กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนของขั้นตอนของงานคิดว่าปีนี้จะแตกต่างกว่า
ทุกปีและในการดำเนินการ elephant world ในช่วงขั้นตอนที่ ๑ ที่เราดำเนินการอยู่คงแล้วเสร็จประมาณ ๔๐ %
ในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณเกือบ ๑๐๐ ล้านบาท และคาดว่าใน
เดือนหน้ากลุ่มจังหวัดสุรินทร์ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับอนุมัติ ๑๗๐ ล้านบาทที่จะนำมาใช้ใน
การพัฒนาและก่อสร้างใน elephant world ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนหน้าทั้งหมด ๑๖๙ ล้านบาท
ดังนั้นใครขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ elephant world ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะดูสถานที่
แห่งใหม่ในพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ในการสร้าง elephant world ซึ่งคิดว่าเป็นงบประมาณทั้งหมดที่เราจะก่อสร้างใน
elephant world ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท เบื้องต้นประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท และงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีก ๗๐ กว่าล้านบาทขอขอบคุณ

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ งานนี้ถือว่าเป็นงานที่
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ของเรา เชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ เป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามที่จะสอบถามในวันนี้
มีหรือไม่มี ถ้ามียกมือ ไม่มี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีข้อ
ราชการจะพูดอีกหรือไม่

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนีเกียรติ ไม่มีครับ
นายก อบจ.สุรินทร์

นางสาวธนีสร มหรรทศนพงศ์ วันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รองประธานสภา อบจ.สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้วันนี้ได้ใช้เวลาเหมาะสมแล้ว ดิฉันขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

ลงชื่อ จันท์เพ็ญ ธนุพิลา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจันท์เพ็ญ ธนุพิลา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน